



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที่ ๑๔ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## จัดระบบเพื่อนำการศึกษาสู่สากล มศว.นำร่องรวมเอกชนร่วมพัฒนา

ศาสตราจารย์ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยถึงการ  
จัดระบบการจัดการเรียนรู้เพื่ออนาคตในโลกอนาคต ว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้  
จับมือกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษาสำหรับ  
โลกแห่งอนาคต ภายใต้โครงการ "SWU MERITS SYSTEM" ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาการจัดการศึกษาแบบ  
องค์รวม ที่ให้ความสำคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของ ACTIVE  
LEARNING เพื่อให้ผู้เรียนเป็นนักจัดการความรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มี  
ระบบฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และการบริหารระบบการจัดการศึกษาที่มี  
ประสิทธิภาพ อันเป็นความร่วมมือที่ชัดเจนระหว่างภาคีร่วมทั้ง 3 ฝ่ายคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน  
ฐานะของการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการศึกษาระดับประเทศ , บริษัท ST Electronics  
(Singapore) ในฐานะของภาคเอกชนที่เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบการจัดการเรียนรู้  
ตลอดจน นวัตกรรมทางการศึกษาในระดับภูมิภาคเอเชีย และบริษัท InnerTech ในฐานะของภาคเอกชนที่  
เป็นผู้นำในการให้บริการการวางระบบโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดของ  
ประเทศไทย ซึ่ง ระบบ "SWU MERITS SYSTEM" เป็นระบบการจัดการเรียนรู้ที่มีจุดเริ่มต้นจากความ  
ต้องการที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาในประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานการศึกษา  
โลกโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสำหรับการเรียนรู้ในโลกอนาคตซึ่งครอบคลุม  
คุณลักษณะที่สำคัญทั้งในเรื่องของการมีความรู้ที่เหมาะสมในทุกกลุ่มสาระฯ มีทักษะความสามารถทั้งในด้าน  
ICT ด้านการคิด และด้านการสื่อสาร ตลอดจนมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมและพร้อมดำรงอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วย  
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเชื่อที่ตรงกันว่า ถ้าจะพัฒนาและยกระดับการจัด  
การศึกษาให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลได้นั้นต้องมีการพัฒนาการจัดการศึกษาไปพร้อมกันทั้งระบบ



